



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐

ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ลับน้อง ตอน แรงทีนพลิกสังคม



ออกเดินสายโรดโชว์ พบปะน้องนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อจัดกิจกรรม “หัวใจ ประชาธิปไตยแรงทีน” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE ภายใต้การสนับสนุนโดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเทศกาลสื่อสารสาธารณะเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

ไฮไลต์ของงานคือกิจกรรมบนเวที อย่าง “ลับน้อง : ลับเด็กให้คม ลับเด็กให้쿨” ชวนเยาวชนมาศึกษาค้นหาแรงบันดาลใจจากการรับฟังประสบการณ์โดน ๆ จาก “รุ่นพี่” ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจากหลากหลายวงการ ด้วยหัวข้อชวนคุยอย่าง “แรงทีนพลิกสังคม?”

เริ่มจาก “รุ่นพี่” ที่เป็นเหล่าพิธีกรจากไทยพีบีเอส เช่น บอล-ยอด คู่หูนักสร้างหนังสือผู้รักการเดินทางจากรายการ “หนังพาไป” ซึ่งทั้งคู่แนะนำให้น้อง ๆ เป็นคนช่างสงสัย เพราะเราทุกคนมีสิทธิในการตั้งคำถาม แขกรับเชิญสุดแนวอย่าง “ตุล ไวยูรเกียรติ” นักร้องนำจากวง “อพาร์ตเมนต์คุณป้า” เจ้าของบทเพลงเนื้อหาเสียดสีสังคมหลายต่อหลายเพลง และแนวคิดดี ๆ จากอีกหลากหลายวิทยากร

“ปุ๋ย-วัชรินทร์ เรื่องฤทธิ์ภูล” นักศึกษายุคใหม่ที่รักประชาธิปไตยจากมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ประชาธิปไตยในความคิดของตนเองคือการที่คนเราอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น

“ประชาธิปไตยคือทุกอย่างทุกอย่างรอบตัวเรา ทั้งการดำรงชีวิตในแต่ละวัน การทำงาน การคิด การพูด หรือลงมือทำ สิ่งเหล่านี้สามารถนำเอาประชาธิปไตยเข้าไปร่วมปฏิบัติด้วยได้ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

ขณะที่ “เทียน-ฐานันดร ปานมา” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กล่าวว่า สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมครั้งนี้คือ ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องการเมือง การปกครองในภาพกว้างเพียงอย่างเดียว แต่อยากให้มองว่าเป็นสิทธิและหน้าที่ของเราที่สามารถนำมาปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน เพราะทุกอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยได้หมด ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองเห็นคุณค่าและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร